

# Dấu ấn tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đến đồng bào dân tộc thiểu số ở Kon Tum

18:42 31/05/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum, tính đến giữa tháng 5/2024, toàn tỉnh có xấp xỉ 60.400 người tham gia Bảo hiểm xã hội, tăng hơn 2.200 người so với cùng kỳ năm 2023. Có gần 519.000 người tham gia Bảo hiểm y tế, tăng gần 13.600 người so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả trên, có sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên của Bảo hiểm xã hội tỉnh, nhất là khi tỉnh Kon Tum có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, chiếm tới hơn 54%.**

## Linh động giờ tiếp xúc với dân

Thời gian làm việc tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum kết thúc lúc 17 giờ. Sau giờ làm, bà Hoàng Thu Thủy, Phó Trưởng phòng Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum cùng với các đồng nghiệp chuẩn bị cho việc xuống các thôn, làng để tuyên truyền cho bà con về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Nơi các cán bộ truyền thông của Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum lựa chọn là thôn Rơ Wăk, xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum.

Hành trang mà các cán bộ truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh mang theo là tờ rơi, pa-no, áp-phích về chính sách bảo hiểm xã hội. Quan trọng hơn cả, họ mang theo những kiến thức, tinh thần, trách nhiệm, nhiệt huyết của người cán bộ tuyên truyền. Thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với người dân thường sẽ diễn ra từ 17 giờ 30 phút đến 20 giờ. Mọi người có thể thực hiện độc lập hoặc phối hợp với hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ để triển khai tuyên truyền.

Mỗi tháng, phòng truyền thông sẽ xuống các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số tuyên truyền cho bà con về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội khoảng 5 đến 6 lần. Phòng tôi chủ yếu là chị em phụ nữ, cũng phải lo cho gia đình, con cái, nhưng chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp việc gia đình và công việc đi tuyên truyền sao cho hợp lý, đảm bảo, mục tiêu là đưa chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đến với từng gia đình của bà con, bà Thủy chia sẻ.

Ông A Chinh, Bí thư chi bộ, thôn trưởng thôn Rơ Wăk cho biết, thôn có 350 hộ với 1.600 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc thiểu số Rơ Ngao (nhánh của người Bahnar). Buổi sáng, bà con thường bận công việc trên nương, rẫy nên đi làm. Buổi tối, được sự hướng dẫn, hỗ trợ thông tin từ các cán

bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh, nhận thức của bà con về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đã được nâng lên.

ông A Chinh cho biết, bà con trong thôn hiểu được quyền lợi từ thẻ Bảo hiểm y tế, mỗi khi đau ốm đến các cơ sở y tế để điều trị sẽ giảm được phần lớn chi phí. Đến nay, thôn đã có khoảng 250 hộ tham gia Bảo hiểm y tế, với hơn 700 nhân khẩu. Khi đi thăm khám, bà con không còn quá lo lắng về chi phí nên chất lượng sức khỏe của người dân trong thôn cũng được nâng lên.



*Cán bộ BHXH tỉnh Kon Tum tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân vào buổi tối\_Ảnh: Dư Toán*

Cùng với các cán bộ truyền thông của Bảo hiểm xã hội, các nhân viên thu hộ thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với người dân. Chị Lê Thị Ngọc Lan, nhân viên thu hộ tại xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum được giao nhiệm vụ thu hộ tại địa bàn xã. Năm bắt được thói quen làm nương, rẫy của bà con, cứ tối đến, chị Lan lại phối hợp với các Bí thư chi bộ, trưởng thôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Là viên chức nhà nước, sau giờ làm, tôi lại xuống các thôn, làng để tuyên truyền. Có khi ăn tạm được chút gì, có hôm chỉ kịp uống cốc nước. Khi thấy bà con hiểu được chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là tôi vui quên cả mệt. Nhiều lần buổi tối đang ở nhà, nghe Bí thư Chi bộ hay Trưởng thôn gọi xuống vì có người tham gia bảo hiểm là tôi lại đi gặp người dân luôn”, chị Lan tâm sự.

### **Cải thiện nhận thức cho người dân**

Theo ông A Phếu, trưởng thôn Đăk Kia, xã Đoàn Kết cho biết, thôn có 214 hộ với hơn 700 khẩu, là người dân tộc thiểu số Bahnar, J’Rai và Xê Đăng. Nhờ có sự hỗ trợ tận tình của cán bộ truyền thông và nhân viên thu hộ bảo hiểm xã hội, bà con trong thôn đã hiểu rõ những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Đến nay, toàn thôn đã có 136 hộ tham gia bảo hiểm y tế, nhiều hộ khác cũng đang có ý định tham gia.

Ông Nguyễn Tấn Sang, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum cho biết, tính đến giữa tháng 5/2024, toàn tỉnh có gần 60.400 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt tỉ lệ 19,75% số người trong độ tuổi lao động. Gần 619.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tỉ lệ bao phủ so với dân số toàn tỉnh là 91,87%. Số người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đều tăng so với cùng kỳ năm 2023 cho thấy những tín hiệu tích cực trong nhận thức của người dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của nhà nước.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum đánh giá cao vai trò của các cán bộ truyền thông. Hiện nay, tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum và các huyện, thành phố có khoảng gần 100 cán bộ thường xuyên thực hiện công tác truyền thông ngoài giờ hành chính, buổi tối để người dân có thể tham gia đông đủ hơn. Nhờ đó, viên chức bảo hiểm xã hội cũng trực tiếp được gặp gỡ, trao đổi với người dân, nắm bắt kịp thời những băn khoăn, thắc mắc cũng như nguyện vọng của người dân đối với chính sách để có những giải đáp, định hướng thông tin một cách kịp thời, chính xác, đồng thời cũng là một kênh thông tin để ghi nhận những ý kiến phản ánh của người dân về việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tại địa phương.

Việc viên chức Bảo hiểm xã hội thực hiện tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với người dân ngoài giờ hành chính; đặc biệt, nhiều cán bộ đã xuống tận thôn, làng để tuyên truyền vào buổi tối nhằm thực hiện mục tiêu “Mọi người dân được tiếp cận, được hiểu, được hỗ trợ tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”. Từ đầu năm đến nay, đã có khoảng 10.000 người dân trên địa bàn tiếp cận với các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua các cán bộ truyền thông”, ông Nguyễn Tấn Sang khẳng định.

Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum cũng nhận định, Kon Tum là một tỉnh miền núi, có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 54%; thu nhập của người dân chưa ổn định, nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm y tế còn hạn chế dẫn đến việc vận động, duy trì người dân tham gia gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, thời gian tới, đơn vị sẽ hỗ trợ tối đa cho các cán bộ truyền thông thực hiện nhiệm vụ ngoài giờ hành chính, buổi tối để các viên chức Bảo hiểm xã hội yên tâm công tác, truyền tải đầy đủ các chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đến với mọi người dân trên địa bàn.

**Dư Văn Toán**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/dau-an-tuyen-truyen-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-den-dong-bao-dan-toc-thieu-so-o-kon-tumhtml>